



สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร
yt กรมส่งเสริมการเกษตร
x กรมส่งเสริมการเกษตร
su นวัตกรรมกรมส่งเสริมการเกษตร
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 26 ธันวาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
อาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน (อกม.)	1	กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด 3 แนวทาง ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ปี 68	Thailand plus
	2	กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด 3 แนวทาง ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ปี 68	X: Thailand plus
	3	กรมส่งเสริมการเกษตร ปันอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านละคนในปี 68 พร้อมวางกรอบ 3 แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน	เกษตรทำกิน
ส่วนภูมิภาค			
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ฯ	4	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568	NBT connext
ตลาดออนไลน์	5	สนง.เกษตร จ.กระบี่ หนุนตลาดออนไลน์ กิจกรรม รับปี 2568	แนวหน้า
การผลิตทุเรียนนอก ฤดู	6	สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ หลักสูตร "การผลิตทุเรียนนอกฤดู"	NBT connext
อาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน (อกม.)	7	เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดอบรมพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ประจำปีงบประมาณ 2568 25 ธันวาคม 2567	NBT connext

กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด 3 แนวทาง ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ปี 68

🕒 25 ธันวาคม 2024 📍 Thailandplus 📁 เกษตร - สิ่งแวดล้อม





นายสุริยะ คำปวง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประชาชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร และให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ ผ่านการทำงานของเกษตรกรผู้นำจิตอาสาอย่างอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นภารกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนพัฒนางาน พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 16 หน่วยงาน ที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตรกรในแต่ละสาขาที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ

ในปี พ.ศ. 2568 กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรกรตามมติคณะรัฐมนตรีนโยบายอาสาสมัครเกษตรกร (คน.กษ.) และสอดคล้องกับนโยบายต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้



1) การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) อบรมพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความรู้ ทักษะด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร และ (2) ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้ อกม. สามารถเป็นเกษตรกรผู้นำที่มี ทักษะ องค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ดี ไปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นแบบอย่างและสามารถให้คำแนะนำที่ดีให้กับเกษตรกรได้ และมีข้อมูลด้านการเกษตร ที่ครอบคลุมรอบด้าน นำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นประโยชน์ ต่อการเผยแพร่ และให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดกิจกรรมเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรกรเพื่อการเรียนรู้ และบริหารจัดการความเสี่ยงภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รอบด้านทุกมิติจากผู้แทนภาคการเกษตร และนำมาวิเคราะห์ สร้างความตระหนักของชุมชนร่วมกัน เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง เตรียมความพร้อมในการรับมือให้กับชุมชนเกษตรกร และนำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ในฐานะที่ต้องเป็นผู้ช่วยเผยแพร่สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากภาครัฐสู่เกษตรกรในระดับพื้นที่ ให้สามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

3) การสร้างการรับรู้งานอาสาสมัครเกษตรกรสู่สาธารณชนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครเกษตรกร การสร้างการรับรู้และเชิดชูเกียรติเกษตรกรจิตอาสาในฐานะอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้สาธารณชนได้รับทราบ การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ผ่านการสื่อสารจากผู้แทนอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ จนได้รับการยอมรับ และเป็นผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชนภาคการเกษตร สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยดีเสมอมา และยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านในการทำงานส่วนตัวและส่วนรวมต่อไป

“ทั้งนี้ อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เริ่มต้นจากการคัดเลือกตามกระบวนการจากผู้แทนอาสาสมัครเกษตรกรสาขาต่าง ๆ ที่มีในหมู่บ้านนั้น ๆ จำนวน 1 คน/หมู่บ้าน เป็นอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกรในระดับต่าง ๆ ภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรกร พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกลไกการทำงานในส่วนของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐ” **รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวทิ้งท้าย

X


Settings

Post






Thailandplus
@Thailandplus1

กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด 3 แนวทาง ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ปี 68

[Translate post](#)

 thailandplus.tv
กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด 3 แนวทาง ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ปี 68

10:39 AM · Dec 25, 2024 · 44 Views

กรมส่งเสริมการเกษตร บินอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านละคนในปี 68 พร้อมวางกรอบ 3 แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงาน


กรมส่งเสริมการเกษตร กำหนด 3 แนวทาง ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านในปี 2568 หมู่บ้านละ 1 คน เน้นการพัฒนา ศักยภาพ ออกม.- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน – การสร้างการรับรู้งานอาสาสมัครเกษตรกรสู่สาธารณชนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เพื่อเป็นกลไกการทำงานในส่วนของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐ

นายสุริยง คำปวง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประชาชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตร และให้บริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ผ่านการทำงานของเกษตรกรผู้นำจิตอาสาอย่างอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) โดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นภารกิจที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนพัฒนางาน พร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 16 หน่วยงาน ที่ดำเนินงานด้านอาสาสมัครเกษตรกรในแต่ละสาขาที่หน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบ

ในปี พ.ศ. 2568 กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) มีประสิทธิภาพเป็นไปตามกรอบ แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครเกษตรกรตามมติคณะกรรมาธิการนโยบายอาสาสมัครเกษตรกร (คน.กษ.) และสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

1) การพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) อบรมพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) โดยมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ใน 2 ด้าน ประกอบด้วย (1) ความรู้ ทักษะด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร และ (2) ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อให้ อกม. สามารถเป็นเกษตรกรผู้นำที่มี ทักษะ องค์ความรู้ ด้านการเกษตรที่ดี ไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของตนเอง สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และประสบความสำเร็จในอาชีพ เป็นแบบอย่าง และสามารถให้คำแนะนำที่ดีให้กับเกษตรกรได้ และมีข้อมูลด้านการเกษตร ที่ครอบคลุมรอบด้าน นำมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นประโยชน์ ต่อการเผยแพร่ และให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของชุมชน จัดกิจกรรมเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการความเสี่ยงภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รอบด้านทุกมิติจากผู้แทนภาคการเกษตร และนำมาริเคราะห์ สร้างความตระหนักรู้ของชุมชนร่วมกัน เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง เตรียมความพร้อมในการรับมือให้กับชุมชนเกษตร และนำไปสู่การวางแผนการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในฐานะที่ต้องเป็นผู้ช่วยเผยแพร่สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากภาครัฐสู่เกษตรกรในระดับพื้นที่ ให้สามารถปรับตัวทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้

3) การสร้างการรับรู้ฐานอาสาสมัครเกษตรสู่สาธารณชนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับอาสาสมัครเกษตร การสร้างการรับรู้และขีดขู่เกียรติเกษตรกรจิตอาสาในฐานะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้สาธารณชนได้รับทราบการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ผ่านการสื่อสารจากผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพ จนได้รับการยอมรับ และเป็นผู้มีจิตอาสาทำงานเพื่อชุมชนภาคการเกษตร สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยดีเสมอมา และยังเป็นกายกองขีดขู่เกียรติให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านให้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในการทำงานส่วนตัวและส่วนรวมต่อไป



ทั้งนี้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เริ่มต้นจากการคัดเลือกตามกระบวนการจากผู้แทนอาสาสมัครเกษตรสาขาต่าง ๆ ที่มีในหมู่บ้านนั้น ๆ จำนวน 1 คน/หมู่บ้าน เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) และแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรในระดับต่าง ๆ ภายใต้ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นกลไกการทำงานในส่วนของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐ



จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ วัดราชบูรณะ (หนองปลาตูก) ตำบล สิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายวัชร กระจ่างมิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 โดยมี นางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนราชการ ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมกิจกรรม

ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ผ่านมา ในพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สภาพการผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำนา ทำประมงและประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ ที่ผ่านมากเกษตรกรประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ด้านโรค แมลง ศัตรูพืชระบาด และปัญหาโรคระบาดสัตว์เลี้ยง ทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย อีกทั้งปัญหาด้านการเกษตรในปัจจุบันต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรมีราคาสูงขึ้น เกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีทำการเกษตรเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร และสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ยกกระดับ การทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องบูรณาการออกหน่วยให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตรและแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ณ วัดราชฎ์ บำรุง (หนองปลาตุก) ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ให้บริการเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
2. บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน ให้สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยคลินิกเกษตรที่เปิดให้บริการ ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม คลินิกสาธารณสุข คลินิกป่าไม้ คลินิกพลังงาน คลินิกยุติธรรม ศูนย์บริการเกษตรกรพิรุณราช และคลินิกอื่นๆ ซึ่งเป็นการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีเกษตรกรมาร่วมงาน และเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 100 คน

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายวัชร กระจ่างรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ปัญหาด้านการเกษตรในปัจจุบันมีความหลากหลาย เกษตรกรส่วนใหญ่ มีการผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย ทั้งด้านการผลิตพืช ด้านประมงและการเลี้ยงสัตว์ ที่ทำให้เกษตรกรในอำเภอลาดบัวหลวง มีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยปัญหาส่วนใหญ่ มาจากการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตพืช การทำประมง และการเลี้ยงปศุสัตว์ ด้านโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด และโรคสัตว์เลี้ยง โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ถือว่ามีความสำคัญ เป็นการบูรณาการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกหน่วยให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ เกษตรกรต้องวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และขอความร่วมมือเกษตรกรทุกท่านปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมุ่งสู่การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปลอดภัยจากสารพิษ โดยการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีที่อันตราย หยุดการเผา ในพื้นที่การเกษตร เพื่อลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งส่งผลเสียต่อการทำอาชีพ การเกษตรโดยตรงทำให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งในวันนี้มีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ และให้บริการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

สุดท้ายนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละสถานบริการ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตร ของตนเองและสร้างผลตอบแทนสูงสุด และที่สำคัญ หวังว่าพี่น้องเกษตรกร จะได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ มายึดถือปฏิบัติ และขยายผล ซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

วิดีโอ



รูปภาพ



เอกสารอื่นๆ ไฟล์เสียง

 [3efd16fac5d52920f8a8c6e74108b40a.docx](#)



ธัญญาเรศ กิริติกาลกุล
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

25 ธ.ค. 67 ผู้เข้าชม 29

แชร์ข่าว     



สง.เกษตร จ.กระบี่ หนุนตลาดออนไลน์ กิจกรรม รับปี 2568

วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2567, 06.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายประคอง อุสาห์มัน เกษตรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “เกษตรส่งสุข สินค้าแทนใจ สวัสดิ์ปีใหม่ 2568 จากเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ด้วยเล็งเห็นว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2568 เป็นช่วงที่ผู้บริโภคมีการซื้อของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้กับบุคคลที่รัก เคารพ หรือจัดกิจกรรมต่างๆ จึงถือเป็นโอกาสดีที่จะมอบความสุขแทนใจ ด้วยสินค้าเกษตรคุณภาพพรีเมียม เพื่อเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกผ่านเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ซึ่งผู้บริโภคจะได้รับโปรโมชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สินค้าลดราคาขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 10% บริการของแถมเมื่อซื้อสินค้าตามข้อกำหนด จัดชุดเซตของขวัญ หรือ บริการจัดส่งสินค้าให้ฟรี

ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ได้มีการดำเนินงานโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรกรออนไลน์มาตั้งแต่ ปี 2563 มีสินค้าบำรุงที่เข้าร่วมจำหน่ายในเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ของกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 7 รายการ เกษตรกรสมาชิก 7 ราย และได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยกระดับเกษตรกรจากการจำหน่ายสินค้าแบบ offline เป็นแบบ onlinetเพิ่มมากขึ้น

สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ หลักสูตร "การผลิตทุเรียนนอกฤดู"



สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุงจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ หลักสูตร "การผลิตทุเรียนนอกฤดู"

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ นายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การผลิตทุเรียนนอกฤดู" ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน เพื่อประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ และพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ณ โรงแรมศิวา รอยัล พัทลุง

สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง โดย นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดพัทลุง ในนามของผู้จัดงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2๕๖๘

ซึ่งจังหวัดพัทลุง มีพื้นที่ปลูกทุเรียน จำนวน ๘,๑๔๘ ไร่ โดยพื้นที่ปลูกมากที่สุด อยู่ในพื้นที่อำเภอกงหรา โดยในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา เกษตรกรปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกจากพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ทำให้พื้นที่ปลูกทุเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ในปี ๒๕๖๗ มีพื้นที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน ๗๐๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๙ ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายนของทุกปี ราคา ประมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ บาท และจะมีผลผลิตออกในช่วงเดือน พฤศจิกายน - มกราคม ซึ่งเป็นทุเรียนนอกฤดูผลผลิตยังมีปริมาณน้อย มีราคาประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าในฤดูประมาณ ๕๐-๑๐๐ บาท ซึ่งการทำให้ทุเรียนนอกฤดูสามารถทำได้เกือบทุกพื้นที่ในจังหวัดพัทลุง แต่การทำให้ผลผลิตออกนอกฤดูเกษตรกรจะต้องมีองค์ความรู้การบริหารจัดการแปลงที่ถูกต้องจะทำให้เกษตรกรประสบความสำเร็จ

การจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตร "การผลิตทุเรียนนอกฤดู" จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ในการบริหารจัดการแปลงทุเรียนให้มีผลิติดอกนอกฤดู และเกษตรกรทราบสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานการณ์ปลูกทุเรียนทั้งภายในและนอกประเทศ สถานการณ์ตลาด รวมถึงเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปสู่การสร้างเครือข่ายในอนาคต ส่งผลให้เกษตรกรผลิตทุเรียนมีคุณภาพ เกิดรายได้ที่มั่นคงต่อครอบครัวและตนเองอย่างยั่งยืนในการจัดอบรมเกษตรกร หลักสูตร "การผลิตทุเรียนนอกฤดู" กำหนดจัดในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมศิวา รอยัล พัทยา เป้าหมายของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนจากทุกอำเภอ จำนวน ๑๑๐ ราย

โดยมีการบรรยายความรู้ เรื่อง "การบริหารจัดการสวนทุเรียนนอกฤดู" โดยวิทยากร รศ.ดร.สมพร ฒ นคร อดีตอาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไลใหญ่) ที่ปรึกษาสวนทุเรียนบริษัท ผาทองทุ่งสง จำกัดและที่ปรึกษาหจก.สงศ์สวัสดิ์การก่อสร้าง และการจัดเวทีเสวนา เรื่อง "แนวทางพัฒนาทุเรียนพัทลุงให้ยั่งยืน" โดยมีผู้ร่วมเสวนา ผู้ที่มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปลูกและดูแลทุเรียน ให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง 074-612404

รูปภาพ



พงศิษา เรืองมา
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง

24 ธ.ค. 67 ผู้เข้าชม 28

แชร์ข่าว     



เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาทักษะเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม) ประจำปีงบประมาณ 2568

วันนี้ 25 ธันวาคม 2567 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทนในพิธี โดยมีนายมนัส เสียงก้อง เกษตรจังหวัดนครราชสีมา กล่าวให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกรบ้านให้มีการดำเนินงานด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรและสร้างการรับรู้ในเรื่องการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อทดแทนการเผาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ให้เกษตรกรเกิดความตระหนักถึงการสร้างมลพิษขึ้นจากการเผาในพื้นที่การเกษตร รวมถึงการร่วมกันหยุดยั้งการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา

โดยจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด 8.3 ล้านไร่ มีสถิติการเผาในพื้นที่การเกษตรเมื่อปี 2566 คิดอันดับ 1-10 ของประเทศ พื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 924,553 ไร่พบเป็นโรคใบด่างมันสำปะหลัง 363,293.47 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25.41 การจัดงานวันนี้มีผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย นายอรรถ อินทรลักษณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน อำเภอละ 10 คน รวม 320 คน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย นิทรรศการจากหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และฐานเรียนที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีการเกษตร อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน งานด้านการอารักขาพืช การผลิตพืชและการปศุสัตว์ในเชิงพาณิชย์ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่ การหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรเพื่อการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การทำก้อนเชื้อเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การเลี้ยงแพะในเชิงพาณิชย์ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อความมั่นคงทางอาหาร หลักการคัดเลือกท่อนมันสำปะหลังสะอาดปราศจากโรคใบด่าง ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน โดยมีการลงนาม MOU แสดงเจตจำนงหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรและการกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพ



ภัคจิรา พรภิญโญ
สวท.นครราชสีมา

25 ธ.ค. 67 ผู้เข้าชม 24

แชร์ข่าว     